



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
2 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 2 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,587 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,456,551 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,485 ราย รักษาหายสะสม 2,351,250 ราย ยังรักษาอยู่ 83,094 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย เสียชีวิตสะสม 22,207 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 381,674,923 (+2,771,875) ราย เสียชีวิต 5,702,901 (+10,548) ราย รักษาหาย 301,537,792 (+2,670,392) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **สหรัฐฯ** FDA อนุมัติการใช้วัคซีนโควิด 19 ของโมเดอร์นาอย่างเต็มรูปแบบ คือใช้ได้ทั่วไปสำหรับคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ขณะที่ บ.วัคซีนโนวา แวกซ์ เผยป้องกันโควิด 90% ยืนยันกรณีฉุกเฉินในสหรัฐฯ **อังกฤษ** เตรียมยกเลิกมาตรการที่กำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องฉีดวัคซีนโควิด 19 **แคนาดา** นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรี มีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นบวก **ออสเตรเลีย** เริ่มมาตรการบังคับให้ประชาชนฉีดวัคซีน **แอฟริกาใต้** คลายกฏให้คนติดโควิด 19 ที่ไม่มีอาการป่วย ไม่ต้องกักตัว **อินเดีย** พบผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 เพิ่ม เกินกว่า 1,000 ราย **ญี่ปุ่น** เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่อีกครั้ง เร่งเดินทางฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น **จีน** ชี้อยอดติดโควิดในโอลิมปิกอยู่ในระดับคุมได้ **อินโดนีเซีย** ลดเวลากักตัวผู้เดินทางต่างชาติจาก 7 วัน เหลือ 5 วัน **ลาว** ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชน 80% ภายในสิ้นปี **ฟิลิปปินส์** เตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็ก 5-11 ปี **เวียดนาม** จะเปิดประเทศมากขึ้นหลังปีใหม่ **เดนมาร์ก** ยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งหมด เป็นชาติแรกของสหภาพยุโรป มั่นใจว่าอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่สูง ทำให้สามารถรับมือกับโอมิครอนได้/ระบุ โอมิครอนกลายพันธุ์ BA.2 ตรวจหาเชื้อได้ยากกว่า BA.1 และแพร่ระบาดได้มากกว่า โดยโอกาสแพร่เชื้อเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับ BA.1 ที่โอกาสแพร่เชื้ออยู่ที่ 29% **นายกฯ ออสเตรเลีย** ขอโทษ ประเมินโอมิครอนต่ำไป ทำให้ระบาดหนัก

ประเด็นสำคัญ

1. การฉีดวัคซีนเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน,ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, posttoday, infoquest, thaipbs, bangkokbiznews, thestandard, acnews, ช่อง 3)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร.กล่าวว่า สร.ได้จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5 - 11 ปี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมามีภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับการฉีดเด็กอายุ 5-11 ปีที่มีโรคประจำตัวจะฉีดที่รพ. ภายใต้ดูแลของกุมารแพทย์ ซึ่งผู้ปกครองสามารถติดต่อนัดหมายรับวัคซีนที่รพ.ใกล้บ้านได้ โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดส่งวัคซีนกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนให้กับเด็กขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง และได้ประสานกับศธ.เพื่อดำเนินการจัดฉีดในเด็กอายุ 5-11 ปีทั่วไปที่ รร. ในระยะถัดไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, isranews, bangkokinsight)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร.ให้สัมภาษณ์ว่า สืบต่าที่ที่ผ่านมา คกก.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเห็นชอบให้ใช้วัคซีน SV สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปได้ หลังจาก อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม ขณะนี้ อย.อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมจากอก. ที่เป็นผู้นำเข้าวัคซีน หากอนุมัติแล้ว สร.พร้อมนำมาฉีดในกลุ่มอายุ 3 ขวบขึ้นไปทันที เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน,ไทยโพสต์, ผจก., js100, mcot, nationtv, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ทวีช่อง NBT)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า หาก อย.อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวคในเด็ก 3 - 17 ปี จะสามารถฉีดได้ทันที เพราะยังมีวัคซีนซิโนแวคคงค้างอยู่ ทั้งที่สั่งซื้อเดิมและได้รับบริจาคจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อเพิ่ม และวัคซีนยังไม่หมดอายุ คาดว่ามีมากกว่า 1 ล้านโดส เพียงพอต่อเด็กอายุ 3 - 5 ปี

- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย.กล่าวว่า ตามปกติการพิจารณาอนุมัติทะเบียนจะใช้เวลา 30 วันหลังยื่นข้อมูล แต่การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนจะใช้เวลาเร็วกว่า คือประมาณ 14 วัน ขณะนี้ผู้รับอนุญาตนำเข้า คือองค์การเภสัชกรรม (อก.) ส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อย.มาแล้วประมาณ 10 วัน จะนัดผู้เชี่ยวชาญประชุมพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ หากอนุมัติจะเสนอให้เลขาธิการอย.ลงนาม ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน หลังอนุมัติแล้วกรมควบคุมโรคจะกระจายวัคซีนไปยังจุดฉีดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, amarintv, posttoday, tnthailand.)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า 1.เด็กควรได้รับวัคซีน โดยควรเป็นกลุ่มสุดท้ายของครอบครัว สำหรับไทย อย.ได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้เฉพาะ Pf ในเด็กตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป ส่วนเชื้อตายกำลังรอขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ โดยทั่วไปประยะห่างเข็ม 1 และ 2 ให้ได้ตั้งแต่ 3 - 12 สัปดาห์

และที่เหมาะสมสำหรับไทย เข็ม 1 และ 2 จึงเป็น 8 สัปดาห์ ส่วนการฉีดไขว้ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในเด็ก และขณะนี้ อ.ย. ก็ยังให้เพียงชนิดเดียว ส่วนการกระตุ้นเข็ม 3 ควรกระตุ้นที่ 6 เดือน ยกเว้นในอนาคตถ้ามีเชื้อตายฉีด 2 เข็มแล้ว เข็ม 3 ก็กระตุ้นด้วย mRNA ได้หลัง 1-3 เดือน เป็นการฉีดด้วยความสมัครใจ โดยการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ปกครอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.)

- นพ.อดิศักดิ์ ภัฒตาดั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า การฉีดวัคซีน Pf ในเด็กอายุ 5 - 11 ปีที่มี 7 กลุ่มโรคเป็นวันแรก จากการติดตามอาการภายหลังการฉีด พบว่า ทุกรายปกติดี บางส่วนมีอาการไข้ ปวดบริเวณที่ฉีดเล็กน้อย ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้เหมือนในผู้ใหญ่ และยังไม่พบอาการสำคัญที่น่ากังวลใจ ส่วนบริการวันถัดไปเตรียมใช้ห้องตรวจปกติที่ว่างมาจัดเป็นจุดฉีด รองรับสูงสุดวันละ 500 คน ย้ำยังเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ)

- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง และผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวถึง การฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5 - 11 ปีว่า จะใช้วัคซีนไฟเซอร์ฟาสีสัม ศูนย์ฉีดบางซื่อจะช่วยฉีดเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน เช่น เด็กเรียนระบบโฮมสคูล, เด็กนอกโรงเรียน หรือเด็กที่ไม่ได้ไปฉีดในวันที่โรงเรียนกำหนด เช่น มีไข้ โดยเปิดลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย 4 ค่ายในวันที่ 8 ก.พ. เริ่มฉีด 10 ก.พ. วันละ 5,000 คน เพื่อแบ่งเบาภาระการฉีดเด็กปกติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(คมชัดลึก)

- นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ศธ. สธ. และ มท. จัดเสวนาเรียนออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย พร้อมกับให้ความรู้และความเข้าใจการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5 - 11 ปี ขณะนี้พบว่าผู้ปกครองยินยอมให้เด็กฉีดวัคซีนกว่า 40% ถือเป็นตัวเลขที่น้อย สาเหตุที่ผู้ปกครองยินยอมน้อย อาจจะรอดูเด็กที่เริ่มฉีดก่อนมีผลข้างเคียงหรือไม่ หากพบว่าไม่มีผลข้างเคียงก็อาจจะยินยอมให้ลูกฉีดเพิ่มมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์)

- วันที่ 1 ก.พ. จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้ Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีน สำหรับเด็กกลุ่มอายุ 5-11 ปี อาทิ จ.อ่างทอง มีเด็กที่ผู้ปกครองลงทะเบียนรับวัคซีน 1,070 คน เพื่อเตรียมการให้ทันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จ.ขอนแก่น มีเด็กลงทะเบียน 6,600 คน จ.บุรีรัมย์ มีเด็กลงทะเบียน 126,101 คน เป็นต้น

2.มาตรการการควบคุมโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงข้อสงสัยในเรื่องมาตรการการควบคุมโควิด 19 หากประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น โดยระบุว่า การประกาศต้องรอให้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจ แต่นโยบายของรัฐมนตรีคือ ต้องคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการควบคุมโรค โดยที่ผ่านมารัฐบาลฉีดวัคซีนได้แล้วกว่า 115 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรไทย ขณะที่ระบบการรักษาเดินมาถูกทาง ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยหนัก ผู้เสียชีวิตลดลงตามลำดับ ดังนั้น การออกประกาศเรื่องใด ขอให้มั่นใจว่า สธ.จะดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย

3. ปรับวิธีการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (innnews, bangkokbiznews,)

- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง และผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 4 ให้กับประชาชนที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม เข็มที่ 3 แอสตราเซนเนก้า และซิโนแวค 2 เข็ม เข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ โดยจะต้องมีระยะห่างจากเข็มที่ 3 อย่างน้อย 3 เดือน เลือกชนิดวัคซีนเป็น แอสตราฯ หรือไฟเซอร์ได้ นอกจากนี้ ได้ปรับวิธีการฉีดวัคซีนแบบใหม่ โดยเข็มที่ 3 และ 4 ชนิด Pf จะให้เลือกรูปการฉีด ทั้งการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส การฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส และการฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ส่วนเด็ก 5 - 11 ปี และ 12 - 17 ปี รวมทั้งผู้ที่ฉีด AZ เข็มกระตุ้นยังคงฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดสเช่นเดิม ยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดสและฉีดได้ชั้นผิวหนังมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการฉีดเต็มโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ)

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ศึกษาการทดสอบภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยจากการได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ในกลุ่มประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มและกระตุ้นเข็ม 3 เป็นแอสตราเซนเนก้า อายุ 18 - 60 ปี จำนวน 95 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกฉีดวัคซีน แอสตราเซนเนก้า 1 โดส (0.5 มิลลิกรัม) เข้ากล้ามเนื้อ 30 คน กลุ่มที่ 2 ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนก้า 1/5 โดส (0.1 มิลลิกรัม) เข้าในชั้นผิวหนัง หลังฉีดเข็ม 2 แล้ว 4 - 8 สัปดาห์ จำนวน 31 คน และกลุ่ม 3 ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนก้า 1/5 โดส (0.1 มิลลิกรัม) ฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง หลังฉีดเข็ม 2 แล้ว 8 - 12 สัปดาห์ จำนวน 34 คน พบว่า กลุ่มที่ 1 ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนก้า 1 โดสเข้ากล้ามเนื้อ ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,652 AU (Arbitrary Unit) ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 3 ฉีด วัคซีนแอสตราเซนเนก้า 1/5 โดส ฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,300.5 AU ส่วนผลข้างเคียงพบว่าการฉีดเข้าในชั้นผิวหนังจะมีอาการแดง บวม และคัน มากกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ส่วนการฉีดเข้ากล้ามเนื้อจะมีอาการปวด

เมื่อ ย ระบาด อ่อนเพลีย และหนาวสั่นมากกว่าการฉีดในผิวหนัง ข้อดีของการฉีดวัคซีนเข้าในผิวหนังคือ คนที่ได้รับวัคซีนเป็นไขในอัตราส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยที่ยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีพอๆ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนเพราะใช้วัคซีนปริมาณน้อยกว่า

4. การรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก..)

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า การสวมหน้ากาก 2 ชั้นกันโอมิครอนไม่ได้ เนื่องจากเป็นไวรัสที่ติดกันง่ายที่สุด แนะนำรัฐรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน โดยนำผล ATK กับ RT-PCR รวมกันเกณฑ์การตรวจการติดเชื้อโอมิครอนควรเป็นแบบเดียวกับไข้หวัดใหญ่ ที่ใช้การตรวจแบบรวดเร็ว ถ้าให้ผลบวก แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ และให้ยารักษาเลย โดยไม่จำเป็นต้องตรวจรหัสพันธุกรรม RT-PCR เพื่อยืนยันว่าเป็นไข้หวัดใหญ่

5. ไทยติดอันดับ 26 ประเทศรับมือโควิดดีที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, newtv.)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยกรณีสำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานการจัดอันดับประเทศและเขตเศรษฐกิจที่รับมือกับโควิด 19 ได้ดีที่สุดประจำเดือน ม.ค. 2565 โดยไทยเป็นอันดับที่ 26 จากทั้งหมด 53 ประเทศ ด้วยคะแนนรวม 63.7 คะแนน สูงขึ้นจากเมื่อปี 2563 ถึง 18 ลำดับ ซึ่งนายกฯ ชื่นชมการทำงาน และขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันทำงานอย่างหนักจนเห็นผลของความสำเร็จ ทั้งนี้ การจัดอันดับประเมินจาก 12 ปัจจัย ใน 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1. มาตรการและการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้กลับมาเปิดประเทศ 2. สถานการณ์โควิด 19 และ 3. คุณภาพชีวิตของประชาชน (Quality of Life)

6. คลัสเตอร์และการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์(ไทยโพสต์)

- **จ.ลำปาง** นพ.สสจ. ลำปาง แถลงพบผู้ป่วยใหม่ 56 ราย ส่วนคลัสเตอร์ที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง อ.เมือง พบผู้ป่วยแล้ว 11 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 71 ราย ทั้งหมดเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation (HI) ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้ให้แยกกักตัวอย่างเคร่งครัด 14 วัน และนัดตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยได้ทำความสะอาดห้องเรียนและปิดโรงเรียนแล้ว และให้เรียนผ่านระบบออนไลน์ที่บ้าน

- **จ.แพร่** นักเรียน โรงเรียนบ้านไร่หลวง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก 29 คน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ได้ประสานโรงเรียนทันที ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น On Hand และ On line แทน และกำชับให้ยึดมาตรการควบคุมโรคของสธ.อย่างเคร่งครัด

- **จ.นครราชสีมา** นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) กุดจิก ผอ.รพ.สต.กุดจิก และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมตรวจคัดกรอง ATK กลุ่มเสี่ยง ทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชศิรินอนุกุล) 60 ราย พบนักเรียนมีผลบวก 3 ราย ส่งรพ.สูงเนินตรวจ RT-PCR ยืนยัน ลงพื้นที่ค้นหาตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยงในชุมชนพบติดเชื้อ 20 ราย และแพร่กระจายในพื้นที่ 4 ตำบล ตามที่อยู่ของครูและนักเรียน ผู้ป่วยสะสม 23 ราย เป็นครูและผู้ปกครอง 5 ราย และนักเรียน 18 ราย ส่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงตามมาตรการ 52 ราย รวมทั้งส่งปิดโรงเรียนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

- **จ.น่าน** พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 98 ราย กระจายอยู่ในคลัสเตอร์โรงเรียน สถานศึกษา งานเลี้ยงงานแต่งงาน ล่าสุดพบคลัสเตอร์ใหม่ในตลาดสดตั้งจิตนุสร และตลาดราชพัสดุ ตลาดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน พบพ่อค้าแม่ค้าติดเชื้อกว่า 84 ราย พฤติกรรมเสี่ยงมาจากกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน มีการพบปะเลี้ยงสังสรรค์ จนเชื้อลุกลามสู่ครอบครัวและบุตรหลานที่เป็นนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งขยายวงในชุมชน

- **จ.ชลบุรี** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 385 คน มีผู้เสียชีวิตอีก 2 ราย อายุเฉลี่ย 90 ปี พบประวัติไม่ฉีดวัคซีน

- คลัสเตอร์สภา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ไทยรัฐ)

- นพ.สุกิจ อัลโลปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของสภาผู้แทนราษฎรว่า เดือน ม.ค. มีตัวเลขผู้ติดเชื้อของสภา 30 ราย เป็น ส.ส. 12 ราย ข้าราชการ พนักงานราชการ 12 ราย แม่บ้าน 2 ราย ลูกจ้าง 4 ราย วันที่ 1 ก.พ. พบพบผู้ติดเชื้อเป็นข้าราชการ 1 ราย จำนวนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64-31 ม.ค.65 มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 128 ราย เป็น ส.ส. 22 ราย ข้าราชการ พนักงานราชการ 71 ราย แม่บ้าน 20 ราย ลูกจ้าง 15 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 19 ราย หายแล้ว 108 ราย มีตำรวจสภาเสียชีวิต 1 รายเมื่อปี 2564 ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภายืนยันว่า ในห้องประชุมไม่มีการติดเชื้อส่วนมากติดเชื้อจากกิจกรรมภายนอก เช่น กลุ่ม ส.ส.ติดเชื้อจากการรับประทานอาหารร่วมกัน

7. ขยะทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

- องค์การอนามัยโลก ออกแถลงการณ์เตือนว่า ขยะทางการแพทย์จากการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เพิ่มขึ้นมาหลายหมื่นตัน ก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อระบบการจัดการขยะทางการแพทย์ รวมทั้งกำลังคุกคามสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแนวทางการกำจัดขยะดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุคคล หรือพีทีอี ที่ใช้แล้ว นอกจากนี้ ยังมีขยะพลาสติกและสารเคมีจากชุดตรวจโควิด 19 รวมทั้งขยะจากกระบวนการฉีดวัคซีน</p> <p>8. ค้นพบโคโรนาไวรัส (Corona Virus) ชนิดใหม่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ข่าวสด)</p> <p>- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เปิดข้อมูลว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอู่อัน ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร BioRxiv ได้ค้นพบโคโรนาไวรัส (Corona Virus) ชนิดใหม่ในค้างคาวที่ประเทศแอฟริกาใต้ เรียกชื่อว่า NeoCoV โดยมีลักษณะสารพันธุกรรมที่ใกล้เคียงมากกับไวรัสก่อโรค MERS มีโอกาสที่จะเรียกว่า MERS-CoV-2 ซึ่งไวรัสโคโรนาลำดับ 7 ที่ก่อโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ก็มีสารพันธุกรรมที่ใกล้เคียงมากกับไวรัสก่อโรค SARS จนเรียกว่า SARS-CoV-2 มาแล้ว ทั้งนี้ ถ้าก่อโรคในมนุษย์ได้จริง จะเป็นไวรัสโคโรนาก่อโรคในมนุษย์ลำดับที่ 8 จึงมีความกังวลว่า ไวรัสใหม่นี้อาจจะก่อโรคแบบ COVID-19 และอาจจะรุนแรงกว่า ซึ่งองค์การอนามัยโลก จะต้องเร่งศึกษาหาข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเร็ว</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, js100, thailandplus, bangkokbiznews, newtv)</p> <p>- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ครบทุกรายการตามมาตรฐานของประเทศไทย (มอก.) และมาตรฐานสากล (ASTM) เพื่อให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศมีห้องปฏิบัติการอ้างอิงในประเทศที่รองรับการทดสอบมาตรฐานได้ ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยของประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ตามยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (tnnthailand)</p> <p>- เกิดเหตุหนักโทษชายที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ระหว่างที่ทางเรือนจำอำเภอเกาะสมุย นำตัวออกมาจากเรือนจำ เพื่อรักษาตัวที่ รพ.เกาะสมุย ได้หลบหนีออกจาก รพ. ไปอย่างไร้ร่องรอย คาดว่ามีคนมารับตัวด้วยรถยนต์ จึงประกาศตามหา หากใครพบ มีรางวัล 20,000 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. อนุมัติงบฯสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบฯ 2566 วงเงินรวม 209,044 ล้านบาท มีการปรับเปลี่ยน ยุบรวมรายการค่าบริการสาธารณสุข สำหรับบริการกรณีโรคโควิด 19 เข้ากับ 1.รายการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 2.รายการค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ ค่าบริการตรวจ RT-PCR ATK และค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด และ 3.เงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการวัคซีนโควิดและกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการผู้ป่วยโรคโควิดเนื่องจากคาดการณ์ว่าโรคโควิดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก.,แนวหน้า)</p> <p>- กทม.เตรียมความพร้อมจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ให้บริการผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโควิด 19 รวมทั้งวัคซีนต่างๆ ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีความจำเป็น เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อรองรับการบริหารจัดการให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นภายในปี 2565 ซึ่งปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนทั่วไปทุกวันศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือจองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา)</p> <p>- ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดย สมพล ตรีภพนารถ กก.ผจก.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค ร่วมกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เปิดศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยมีอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ</p>	
<p>ก้าวท้าใจ Season 4</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิษิต 100 วัน 100 แด้มสุขภาพ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 9 หน่วยงาน ซึ่งจุดเด่นของก้าวท้าใจคือ สามารถคัดกรองสุขภาพ และประเมินค่าดัชนีมวลกายส่งผลและรายงานผลการออกกำลังกาย รวมทั้งยังเพิ่มเติมการจัดแข่งขันภายในกลุ่ม และเปรียบเทียบกับกลุ่ม อีกทั้งสามารถสะสมแต้มสุขภาพในกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 11 พ.ค. 65</p>	-
<p>เตือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโซเดียมสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, Chiangmai-mail, pattayamail, thaipbs, beartai, bangkokbiznews, newtv, amarintv, workpointtoday, thestandard,</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>thebangkokinsight, workpointtoday, ch7, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนจากกรณีมีการโพสต์ภาพพะหมี่กิ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศยี่ห้อหนึ่งพบปริมาณโซเดียมสูง ส่งผลให้ร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณมากเกินความต้องการ เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น หัวใจทำงานหนักขึ้น ทำให้เกิดหัวใจโตและหัวใจวายได้ในที่สุด แนะนำให้เลี่ยงดื่มผงปรุงรสหมกของ กินน้ำชุปหมกด้วย และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” เพื่อสุขภาพที่ดี</p>	
<p>โรคทางเดินอาหารและน้ำ และโรคไข้หูดับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (thejournalistclub, bluechiphai, newtv, inn, plewseengern, thailandplus, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนจากกรณีมีรายงานข่าวพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อาจทำให้ประชาชนเกิดความกังวล เน้นย้ำว่าการบริโภคเนื้อหมู ควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และเลือกร้านที่ได้มาตรฐาน ควรยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” นำเนื้อหมูมาปรุงสุกให้ทั่วถึงก่อนกิน ไม่ควรกินเนื้อหมูดิบหรือเลือดหมูดิบ อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคไข้หูดับ ยืนยันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ติดต่อสู่คน หากมีอาการผิดปกติหลังกินอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมูไม่สุกให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>	
<p>เปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สบยช. ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุและสารเสพติดครอบคลุมทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ และกทม. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล และให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีปัญหาด้านยาและสารเสพติด สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สูงอายุและสารเสพติดได้อย่างถูกต้องเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่บุคลากรในทีมสุขภาพได้</p>	
<p>สมุนไพรไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ 2 สมุนไพรลดกรดยูริก บรรเทาอาการปวดเกาต์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ ย่านาง ซึ่งเป็นสมุนไพรในกลุ่มลดไข้ ขับปัสสาวะ และช่วยล้างพิษ ตามองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และหญ้าหนวดแมว มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ไชมัน และน้ำตาลในเลือด ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการปวดเกาต์ได้ โดยสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มในรูปแบบชาสมุนไพร เพื่อบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน</p>	
<p>ความรุนแรงในครอบครัวที่มีต่อเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (thailandplus, bangkokbiznews, newtv)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ห่วงใยเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่มีต่อเด็ก จากกรณีข่าวนักร้องโอดโกลสวาทออกมาเปิดเผยเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่เกิดขึ้นต่อตนเอง จึงรณรงค์กระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตต่อเยาวชนได้ เน้นการสร้างครอบครัวที่ไม่ยอมรับความรุนแรง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น ปลูกฝังค่านิยมในเด็กและเยาวชน และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว</p>	
<p>อาหารหลังไหว้ตรุษจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thansettakij, thebangkokinsight, ch7, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำการนำอาหารไหว้เจ้าหลังจากเสร็จพิธีมาปรุงประกอบอาหารบริโภคภายในครอบครัว ควรเป็นเมนูสุขภาพประเภทต้ม ยำ นึ่ง อบ ลดการ ผัด ทอด ลดหวาน มัน เค็ม ให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง และโรคไต แนะนำให้เลือกกินอาหารครบ 5 หมู่ หลากหลาย ในปริมาณเหมาะสม ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว เพื่อสุขภาพที่ดีช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รายงานให้ที่ประชุม ครม. ทราบถึงความคืบหน้าการให้สิทธิผู้ป่วยโรคไตที่ใช้สิทธิบัตรทองสามารถเลือกฟอกเลือดฟรีในทุกกรณี ทั้งวิธีล้างไตทางช่องท้อง และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยไตในระบบบัตรทอง 63,694 คน ในการเลือกวิธีรักษาที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขจะประเมินเลือกการรักษาที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด พร้อมกับบูรณาการทุกหน่วยงานสนับสนุนนโยบาย ยกกระดานดูแลประชาชน อีกทั้งได้เพิ่มจำนวนหน่วยบริการฟอกเลือดและการเพิ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยในอนาคตคุณภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ชีวิตที่ดีของผู้ป่วยไต</p> <p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ คาบลูกคาบดอก</p> <p>-พรรคภูมิใจไทย เสนอกัญชาพ้นจากบัญชียาเสพติด สามารถปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเหมือนพืชกระท่อม ควรรณรงค์และทำความเข้าใจกับสังคมให้ชัดเจนในข้อกฎหมาย ข้อห้าม วิธีการปฏิบัติ และการใช้กัญชาที่อ้างการสันหนนาการหรือทางการแพทย์ การจัดแจ้งต้องมีหลักกรมมาตรฐานเดียวกัน และวิธีการควบคุม เพราะกัญชาก็คือกัญชา เป็นสารเสพติดที่มีผลต่อจิตประสาท ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพสังคม ที่ผ่านมารัฐบาลใจกล้า ที่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย ซึ่งส่วนหนึ่งมีผู้ที่ได้ประโยชน์ แต่ส่วนใหญ่กำลังเพิ่มความเสี่ยงทางสังคม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>-นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย เผยการปลูกกัญชาในร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง ต้องการให้ประชาชนและเกษตรกรได้ประโยชน์ในการรักษาโรคของตนเอง และเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต พบข่าวบิดเบือนระบุงค์รวเรื่อนปลูกต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดในกฎหมาย ส่วนที่จ่ายค่าธรรมเนียม คือ การปลูกในธุรกิจอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ผู้ที่ขออนุญาตสกัดในแปลงธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นคนละส่วนกับครัวเรือน แต่เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องขออนุญาต อย.ไม่เกี่ยวกับจัดแจ้งของประชาชน</p>	-
<p>สปสช.สิทธิประโยชน์ฟรีสำหรับคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.พร้อมให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานหญิงไทยทุกสิทธิ สามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร้านขายยา รพ.เอกชน คลินิกเวชกรรม และหน่วยบริการปฐมภูมิในเขต กทม. รับบริการได้ 2 วิธีดังนี้ 1.ผ่านสมาร์โฟนแอปเป้าตังค์ค้นหาหน่วยบริการและทำการจองสิทธิ 2.กรณีไม่มีสมาร์โฟน เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการ แสดงบัตรประชาชนยืนยันตัวตน โดยจะได้รับยาคุมกำเนิดไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง และคนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป</p>	-
<p>สสจ.ตรังจี๋ อย.ลุยตรวจโรงงานผลิตไส้กรอกพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- สสจ.ตรัง เผยส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบแหล่งที่มาไส้กรอกพิษทำเด็ก 3 คนเสี่ยงถึงชีวิต พบศูนย์กระจายสินค้ามาจาก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ส่งสินค้ากระจาย 3 อำเภอ เร่งเก็บคืน พร้อมไล่ไหม้ไลน์พบโรงงานผลิตอยู่จังหวัดสมุทรสาคร เร่งประสาน อย. ลงพื้นที่ตรวจ ส่วนอาการของเด็กจำนวน 3 คนล่าสุดปลอดภัยแล้ว โดยแพทย์ให้กลับบ้านได้ ส่วนกรณีร้านค้าที่มีการจำหน่ายไส้กรอกดังกล่าวให้กับลูกค้าไปแล้วนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการว่ากล่าวตักเตือนเพื่อให้ระวังในการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน</p>	-